

Số: /TB-UBND

*Tuần Giáo, ngày 16 tháng 12 năm 2022*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Lê Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tại Hội nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tuần Giáo**

Ngày 14/12/2022, UBND huyện tổ chức phiên họp thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Tuần Giáo. Đồng chí Lê Xuân Cảnh - Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp; Đồng chí Phạm Thị Tuyên, đồng chí Mùa Va Hồ – Phó Chủ tịch UBND huyện; Các thành viên Ban Chỉ đạo (theo Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND huyện Tuần Giáo).

Sau khi quán triệt nội dung cuộc họp và nghe Đồng chí Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch – Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo báo cáo Kết quả thực hiện và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện Tuần Giáo; các ý kiến báo cáo tình hình triển khai thực hiện, khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện của Trưởng phòng Lao động thương binh và Xã hội - Thường trực, điều phối Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Thường trực, điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Phụ trách phòng Dân tộc - Thường trực, điều phối Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã thị trấn và ý kiến của các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện - Phó trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chí Lê Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia kết luận như sau:

#### **1. Đối với Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới:**

Giao phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án các công trình huyện, UBND các xã: Quài Tở, Quài Cang, Quài Nưa rà soát lại nguồn vốn đầu tư và sự nghiệp thuộc Chương trình, tham mưu cho UBND huyện đề xuất nguồn kinh phí để các xã nêu trên đạt tiêu chí Nông thôn mới, đặc biệt đối với xã Quài Tở phấn đấu đến cuối năm 2023 đạt các tiêu chí về Nông thôn mới.

## **2. Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững**

Giao phòng Lao động – Thương binh & Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND xã, thị trấn rà soát lại các nguồn vốn đề xuất kéo dài sang năm 2023 đối với các nguồn không có khả năng giải ngân trong năm 2022.

Đối với Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Tiểu dự án 1 - Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, giao Phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với UBND các xã, thị trấn lựa chọn phương án hỗ trợ sản xuất cho người dân (*hỗ trợ Trâu, bò, dê, máy móc nông cụ ...*) trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, đề xuất của từng xã, khả năng thực hiện và hiệu quả của nội dung hỗ trợ, phân đầu thực hiện và giải ngân tối đa nguồn vốn thuộc 02 dự án này trong năm 2022 đảm bảo các quy định hiện hành; Tổng hợp, đề xuất nhu cầu vốn cụ thể cho cả giai đoạn 2023 – 2025. Trong quá trình thực hiện dự án 2 và dự án 3 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, các đơn vị thực hiện cần lưu ý:

- Kiểm soát chất lượng của con giống, máy móc nông cụ, vật tư các loại theo quy định trong quá trình hỗ trợ sản xuất cho người dân.

- Lập, thẩm định các tiêu chí đối với các hộ gia đình đăng ký nhận hỗ trợ. Trong đó tập trung vào các yếu tố: Nhân lực thực hiện; khả năng đáp ứng chuồng trại nuôi nhốt đối với các hộ gia đình được hỗ trợ vật nuôi; tuyên truyền, vận động cam kết với chính quyền địa phương về thực hiện kế hoạch hỗ trợ và các mục tiêu thoát nghèo giai đoạn.

- Tổ chức giám sát trong quá trình chăn nuôi, sản xuất và sử dụng thiết bị. Định kỳ báo cáo 06 tháng/lần về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp & PTNT) về tình hình phát triển, số lượng vật nuôi và thiết bị đã cấp, phân tích hiệu quả và những vướng mắc, đề xuất trong quá trình triển khai.

- Nghiên cứu, ban hành hương ước về quản lý nuôi nhốt đàn gia súc (trâu, bò, dê) trên địa phương từng xã. Đến ngày 22/12/2022 các xã phải báo cáo về tình hình phổ biến, tuyên truyền, triển khai hoạt động nuôi nhốt gia súc tại Hội nghị tổng kết sản xuất của UBND huyện. Định kỳ 06 tháng hàng năm, báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) về tình hình nuôi nhốt gia súc trên địa bàn từng xã.

## **2. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.**

Giao Phòng dân tộc tiếp tục triển khai, đôn đốc các đơn vị được giao nguồn vốn khẩn trương triển khai các dự án thành phần, phân đầu giải ngân cao nhất nguồn vốn đã giao.

Đối với Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát triển tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị giao Phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, căn cứ hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2880/SNN-LN ngày 14/12/2022 tham mưu thực hiện tiểu dự án được liệt kê.

Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp đồng chủ trì phối hợp với UBND cấp xã, xác định các nội dung ưu tiên, xây dựng tham mưu UBND huyện ban hành danh mục định hướng các dự án hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị trung hạn, và dự án hỗ trợ PTSX cộng đồng giai đoạn 2022-2025 sử dụng nguồn vốn của Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với các cơ quan Thường trực, điều phối chương trình, các đơn vị được giao nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình MTQG rà soát khả năng thực hiện các dự án thành phần, đề xuất kéo dài các nguồn vốn không có khả năng thực hiện sang năm 2023, báo cáo UBND huyện.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Lê Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tại Hội nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tuần Giáo, UBND thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết để triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy; HĐND huyện (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Bách**